

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 10

Chuyên đề:

“Khai thác ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy hình học 7”

GV thực hiện: Nguyễn Minh Quân – TPCM tổ KHTN

Môn: Toán - Lớp thực hiện: 7A11

Sáng ngày 25/10/2024 đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường môn Toán “Khai thác ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy hình học 7”. Chuyên đề được nhóm Toán - Tin tổ KHTN xây dựng và được thầy Nguyễn Minh Quân thực hiện với nhóm lớp 7A11.

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2024-2025, căn cứ vào tình hình thực tế, nhằm trang bị và định hướng tốt cho các hoạt động chuyên môn. Thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn Toán từ đầu năm học của phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, chuyên đề chú trọng khai thác hướng tới mục tiêu thông qua các hoạt động dạy và học làm nổi bật lên ứng dụng CNTT từ HS với nhiệm vụ, ứng dụng CNTT của GV với kế hoạch bài dạy, và nâng cao hiệu quả của các hoạt động.



Vai trò của Chuyển đổi số, Ứng dụng CNTT, các công nghệ mới AI trong hỗ trợ Dạy và Học, với các nhiệm vụ trọng tâm của tổ nhóm triển khai dạy học Toán một cách linh hoạt, tạo hứng thú cho học sinh, tiết học đã khai thác thành công vai trò của giáo viên và học sinh khi áp dụng đổi mới kiểm tra đánh giá. Học sinh hào hứng và phát huy một cách sáng tạo và hợp tác với giáo viên trong việc sử dụng các công cụ như Padlet, Plexker...

Thông qua giờ dạy minh họa tại lớp 7A11 tổ nhóm chuyên môn đã đánh giá cao việc ứng dụng CNTT của thầy và trò trong các hoạt động. Các tiến trình, các phương pháp thể hiện trong tiết dạy được các tổ nhóm phân tích và chỉ rõ những việc làm được và những việc còn cần rút kinh nghiệm cho các hoạt động tiếp theo. Đ/c Tổ trưởng chuyên môn nhấn mạnh các định hướng trọng tâm của chuyên đề, các lớp đại trà giáo viên cần chú ý kỹ năng hợp tác của các nhóm trong việc chuẩn bị các nhiệm vụ học tập, tránh việc lấy lý do chuẩn bị CNTT để

vi phạm vào các quy định về mang điện thoại di động đến trường khi chưa cho phép. Các kỹ thuật khi sử dụng trong tiết dạy phải phù hợp với đặc điểm và tình hình học sinh của lớp, tránh việc đưa ra quá nhiều nội dung làm ảnh hưởng và dàn trải kiến thức câu bài.

Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện chuyên đề Toán 7.







